

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO
VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BÌNH PHƯỚC

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Tháng 8/2023

Tài liệu tham khảo phục vụ Ban Chỉ đạo về CDS tỉnh

Số: 08/BC-STTTT

Ngày 30/9/2023

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số (CDS) tỉnh, gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ban Chỉ đạo về CDS tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương. Cụ thể như sau:



GÓC CHIA SẺ
KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP

1. “90 NGÀY, ĐÊM” TĂNG TỐC, VÌ LỢI ÍCH NGƯỜI DÂN

Tài khoản định danh điện tử (ĐDDT) là bước quan trọng để thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Đây là đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, người dân và doanh nghiệp.

Ngày 19/6/2023, UBND tỉnh Bình Phước ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch “90 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDDT cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (từ ngày 20/6/2023 đến 20/9/2023). Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả.

Sự vào cuộc đồng bộ

Chiến dịch “90 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDDT cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh đã đề ra lộ trình rõ ràng, gắn với những mục tiêu cụ thể. Giai đoạn 1, phần đầu đạt tối thiểu 500.000 tài khoản ĐDDT được kích hoạt thành công. Giai đoạn 2 về đích, tỉnh phần đầu cấp tài khoản định danh cho 80% dân số đủ điều kiện. Để thực hiện đạt mục tiêu chiến dịch, thời gian qua cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an từ cấp tỉnh đến xã đã tăng cường nhân lực, phương tiện, máy móc và làm việc gần như xuyên suốt tất cả các ngày trong tuần để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT. Công an các địa phương đã bố trí những điểm, cả lưu động và cố định để hỗ trợ công dân. Đồng thời, tổ chức nhiều tổ công tác đến tận nhà làm thủ tục đăng ký, kích hoạt tài khoản cho người dân hoàn cảnh đặc biệt như: người già yếu, bệnh tật, gặp khó khăn trong việc đi lại; tạo điều kiện thuận lợi để công dân ngoài tỉnh đang sinh sống, học tập và lao động tại tỉnh được đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT theo quy định.

Bước đầu thực hiện còn nhiều trở ngại, người dân đã được các hội, đoàn thể địa phương hỗ trợ tận tình từ tải ứng dụng VNeID, nhập thông tin, đăng ký tài khoản mức độ 1 và hướng dẫn đến công an cấp xã đăng ký tài khoản ĐDDT mức độ 2. Với sự quyết liệt vào cuộc, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng các đoàn thể, kết hợp với ban điều hành thôn, ấp, khu phố tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT.

Chiến dịch nhỏ trong chiến dịch lớn

Thực hiện chiến dịch “90 ngày, đêm” do tỉnh phát động, từ đây đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới rất sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài đã phát động 2 “chiến dịch nhỏ” với thời gian 10 ngày và 15 ngày cho mỗi đợt thi đua nội bộ. “Chiến dịch nhỏ trong chiến dịch lớn” là một trong những hoạt động thiết thực để thực hiện hiệu quả kế hoạch của phường.

Theo đó, “chiến dịch nhỏ” diễn ra đợt 1 từ ngày 8 đến 18/8; đợt 2 từ ngày 22/8 đến 5/9. Kết thúc mỗi “chiến dịch nhỏ”, tổ công nghệ số cộng đồng (CNSTD) và tổ công tác triển khai Đề án 06 của phường sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và trao thưởng cho đơn vị hoàn thành chỉ tiêu trong thời gian sớm nhất. Sáng kiến này không những huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tại địa phương mà còn kích thích tinh thần thi đua, sáng tạo.

Cách làm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, bố trí người đưa đón công dân gặp khó khăn trong việc đi lại tới điểm đăng ký ĐDDT mức độ 2 không chỉ đem lại kết quả cụ thể là hoàn thành mục tiêu đề ra, mà còn tạo sự gần gũi, thân thiện, nghĩa tình với nhân dân. Nhờ đó, chỉ sau 5 ngày phát động "chiến dịch nhỏ" (đợt 1), toàn phường Tân Bình đã vận động, hỗ trợ đăng ký tài khoản ĐDDT mức độ 2 cho 573 công dân, nâng tổng số công dân đăng ký tài khoản ĐDDT mức độ 2 của toàn phường lên 3.008/2.806 người, đạt 107,2% chỉ tiêu giao.

Chiến dịch “90 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDDT cho công dân đủ điều kiện là chủ trương lớn của tỉnh trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Để hoàn thành mục tiêu, cùng với quyết tâm chính trị, mỗi địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo để có những cách làm hiệu quả như tại phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài đã và đang thực hiện.

2. HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ - HƯỚNG TỚI Y TẾ THÔNG MINH

Khi người dân đến cơ sở y tế khám bệnh, bác sĩ chỉ cần một nhấp chuột sẽ hiện ra đầy đủ thông tin về hiện trạng sức khỏe của người đó. Đây là tiện ích của hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT). Từ đầu tháng 6/2023, ngành y tế Bình Phước đã triển khai thử nghiệm hệ thống quản lý HSSKĐT vào công tác khám, chữa bệnh hằng ngày của y, bác sĩ, nhất là trong các khâu kiểm tra thông tin lịch sử khám bệnh, tiền sử bệnh của từng bệnh nhân. Mục tiêu chung của việc làm này là nhằm hướng tới đảm bảo mỗi người dân Bình Phước sẽ có 1 HSSKĐT. Từ đó hình thành dữ liệu HSSKĐT tỉnh Bình Phước và hình thành cơ sở dữ liệu (CSDL) về sức khỏe người dân tại Trung tâm Dữ liệu y tế quốc gia.

Số hóa dữ liệu khám, chữa bệnh

Trước đây, công tác lưu trữ thông tin về bệnh nhân từ thời điểm nhập viện đến khi xuất viện đều thực hiện thủ công trên giấy tờ, gây những bất cập trong công tác tìm kiếm, đặc biệt là chia sẻ thông tin giữa các khoa trong bệnh viện hoặc giữa các bệnh viện với nhau. Việc chạy thử nghiệm phần mềm HSSKĐT vào công tác quản lý khám, chữa bệnh sẽ khắc phục tình trạng này.

Tại Trung tâm Y tế thị xã Chơn Thành, trong quá trình chạy thử nghiệm, đơn vị đang thực hiện đổ dữ liệu vào hệ thống, đưa HSSKĐT vào công tác quản lý khám, chữa bệnh hằng ngày của các y, bác sĩ. Đặc biệt, trung tâm chọn phòng khám ARV-Lao làm điểm nhập dữ liệu, lịch sử khám, chữa bệnh của bệnh nhân để có thông tin đối chiếu, đưa ra hướng điều trị bệnh chính xác, hiệu quả nhất.

Quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân từ cấp xã đến cấp tỉnh giúp việc kết nối, liên thông dữ liệu về sức khỏe của người dân được tốt hơn. Khi người dân đến

khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bác sĩ sẽ nhanh chóng biết được lịch sử khám, điều trị, dùng thuốc của bệnh nhân những lần trước. Từ đó đưa ra chẩn đoán bệnh và phác đồ điều trị phù hợp. Tuy nhiên, để đồng bộ dữ liệu vào HSSKĐT, dữ liệu phải được làm sạch từ y tế cơ sở. Tuy nhiên, công tác này hiện gặp nhiều khó khăn vì mỗi lĩnh vực đang sử dụng một ứng dụng riêng, cần có sự hỗ trợ của đơn vị cung cấp phần mềm để đồng bộ dữ liệu lên hệ thống”.

Mỗi người dân sẽ có HSSKĐT

Trong lộ trình xây dựng y tế thông minh, Viettel Bình Phước - đơn vị cung cấp dịch vụ y tế thông minh đang đồng hành, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn cán bộ y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, xã trực tiếp sử dụng phần mềm quản lý HSSKĐT. Thực hiện rà soát, kết nối liên thông và chuyển dữ liệu giữa các phần mềm quản lý y tế với HSSKĐT, đảm bảo an toàn thông tin mạng khi triển khai phần mềm HSSKĐT.

Xây dựng hệ thống HSSKĐT nhằm phân tích, tổng hợp số liệu về tình hình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Y tế. Đây là nội dung quan trọng, cụ thể hóa Nghị quyết số 04 về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, trong đó y tế là một trong các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số trước. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong ngành y tế còn tăng cường khả năng kết nối, đổi mới trang thiết bị máy móc, cải thiện hiệu quả chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, giảm tải cho nhân viên y tế, giải quyết bài toán nhân lực tại các bệnh viện.

3. CHỮ KÝ SỐ THỨC ĐẦY CDS

Dịch vụ công (DVC) trực tuyến, thủ tục hành chính (TTHC) liên thông... đang được triển khai mạnh mẽ trên môi trường số, tạo thuận lợi rất lớn cho người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính. Quá trình sử dụng giao dịch điện tử toàn trình sẽ không thể thiếu chữ ký số cá nhân vì có tính pháp lý thay thế chữ ký tay và con dấu, rút ngắn quy trình thực hiện TTHC và giao dịch điện tử. Bình Phước đang thực hiện cao điểm cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong chiến dịch này, với sự cam kết của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, người dân sẽ được cấp chữ ký số với các chính sách hỗ trợ miễn phí trong năm đầu sử dụng.

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra trên công nghệ mã hóa công khai. Chữ ký số đóng vai trò như chữ ký tay cá nhân, được thừa nhận về mặt pháp lý khi giao dịch trên môi trường điện tử. Đối với doanh nghiệp, chữ ký số có vai trò tương đương với chữ ký tay và con dấu. Đối với cá nhân, chữ ký số có vai

trò tương đương chữ ký của mỗi cá nhân được dùng với mục đích xác thực danh tính của người ký.

Nhiều tiện ích cho người dùng

Trước đây chữ ký số được triển khai rộng rãi nhưng vẫn tập trung chủ yếu ở các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp. Tỷ lệ người dân có chứng thư số cá nhân, sử dụng chữ ký số còn rất khiêm tốn, dẫn đến các giao dịch cá nhân còn thực hiện theo phương thức truyền thống trên giấy, gây lãng phí, không đảm bảo tính xác thực. Việc phổ cập chữ ký số cho người dân là một hoạt động ý nghĩa, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công, TTHC nhanh và thuận tiện hơn, từ đó sớm hoàn thiện các điều kiện hình thành công dân số trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện các đơn vị, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã trong việc ứng dụng chữ ký số vào dịch vụ công trực tuyến, phổ cập chữ ký số cho người dân; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, đồng thời huy động nguồn lực truyền thông của các doanh nghiệp viễn thông nhằm tạo ra sự đa dạng thông tin giúp người dân tiếp cận chữ ký số.

Đẩy nhanh quá trình CDS

Cùng với ĐDDT, chữ ký số sẽ giúp người dân thực hiện các giao dịch mà không cần gặp mặt, thúc đẩy kinh tế số, chính quyền điện tử, tiến tới một xã hội không giấy tờ. Việc cấp miễn phí chữ ký số mới chỉ là bước đầu, còn để người dân sử dụng nhiều hơn thì chính quyền, các tổ chức cần cung cấp thêm các tiện ích để việc giải quyết hồ sơ, TTHC trên môi trường điện tử nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Một trong những giải pháp cần làm ngay đó là các nhà mạng, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều cách thức để người dân biết đến sự thuận lợi, tiện ích của chữ ký số, qua đó nâng tối đa tỷ lệ giải quyết TTHC qua DVC trực tuyến một cách an toàn, hiệu quả. Từ tháng 7/2023, các nhà mạng Viettel, VNPT Bình Phước đã bố trí nhân viên trực tại bộ phận một cửa, văn phòng đăng ký đất đai các cấp để hỗ trợ hướng dẫn cấp chữ ký số cho người dân.

Hiện tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ của Bình Phước đạt mức xấp xỉ 100%; hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến hơn 97%; hồ sơ TTHC thực hiện số hóa cấp tỉnh đạt hơn 98%. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân sử dụng chữ ký số chưa cao. Do đó, mới đây, tại hội thảo CDS tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp

đề nâng tỷ lệ người dân trưởng thành trên địa bàn tỉnh sử dụng chữ ký số cá nhân trong các giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát để chuẩn hóa quy trình giải quyết, cải cách TTHC thành các bước đơn giản, dễ hiểu; thực hiện số hóa và ký số hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, trả kết quả ký số cho người dân, doanh nghiệp...

Trong một thế giới ngày càng siêu kết nối, nhu cầu giao dịch, truyền tải thông tin trên môi trường điện tử gia tăng, chữ ký số là công cụ cơ bản nhất, là mảnh ghép góp phần hoàn thiện “bức tranh” CDS. Đây cũng là chủ trương mà Chính phủ đang thúc đẩy với mục tiêu đến năm 2025, 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân, đến năm 2030 con số này là hơn 70%, theo Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc đẩy mạnh cung ứng chữ ký số cá nhân sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình CDS trên địa bàn tỉnh, giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ số phục vụ đời sống hằng ngày.

4. THẾ MẠNH CỦA TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG

Bình Phước hiện có 111 tổ CNSCD cấp xã với 1.080 thành viên, 845 tổ CNSCD thôn, ấp gồm 5.426 thành viên. Các tổ CNSCD đang góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống, giúp người dân trong tỉnh được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản và tạo ra nhiều giá trị thiết thực. Điều đặc biệt, tại các tổ CNSCD có 50% thành viên là người cao tuổi (NCT) đang làm việc trong các hội, đoàn thể hoặc sinh hoạt ở khu phố, thôn, ấp. Mỗi người đang tiếp cận công nghệ và truyền tải đến mọi người theo những cách rất riêng.

Bên cạnh lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên, các hội, đoàn thể ở địa phương, có rất nhiều NCT trong tỉnh đã vượt qua trở ngại về tuổi tác để sử dụng tốt các ứng dụng công nghệ thông tin, cùng tham gia tổ CNSCD với mục tiêu mỗi người dân trở thành công dân số sẽ tạo nên tầng xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thời gian qua, các tổ CNSCD được thành lập, triển khai trong toàn tỉnh. Đây được xem là “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương nhằm hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân, hộ gia đình sử dụng DVC trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tương tác với chính quyền qua nền tảng số... Phát triển tổ CNSCD với sự quan tâm đúng mức sẽ góp phần giảm áp lực cho cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tuyến cơ sở.

Thực tế hiện nay, các tổ CNSCD trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Do đó, cần có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động, cũng như đẩy mạnh các lớp, chương trình tập huấn về kỹ năng số cho

thành viên tổ. Việc đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua tổ CNSCĐ rất quan trọng. Đây là lực lượng gần dân, sát dân, khai thác hiệu quả thế mạnh của các tổ này sẽ giúp lan tỏa công nghệ số trong cuộc sống, thúc đẩy CDS trong toàn xã hội diễn ra mạnh mẽ hơn.



1. Tập huấn hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử

Ngày 05/9/2023, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử theo quy định của Bộ Y tế và tiếp nhận “Giải pháp gửi đơn thuốc điện tử” đến người bệnh cho đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ sở khám, chữa bệnh công lập; phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa tư nhân và các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức tập huấn nhằm hoàn thiện kết nối liên thông đơn thuốc đã kê tới hệ thống thông tin quốc gia; đảm bảo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện việc liên thông gửi đơn thuốc điện tử tới hệ thống đơn thuốc quốc gia; các cơ sở kinh doanh dược triển khai bán thuốc bằng đơn thuốc điện tử theo quy định; hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh hoàn toàn miễn phí; hỗ trợ hướng dẫn các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh triển khai bán đơn thuốc điện tử trên phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc bằng mã đơn thuốc điện tử...

Đợt tập huấn chia thành 5 lớp và diễn ra từ ngày 5/9 đến 7/9/2023. Các học viên được các giảng viên của Hội Tin học y tế Việt Nam hướng dẫn các nội dung liên quan đến gửi đơn thuốc điện tử từ cơ sở khám chữa bệnh tới người dân; kê đơn thuốc điện tử, kết nối hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc.

Tại buổi tập huấn, đại diện Công ty Medcomm trao tặng Sở Y tế phần mềm giải pháp gửi đơn thuốc và hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

2. Bù Đăng tập huấn cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước

Ngày 11/9/2023, Huyện ủy Bù Đăng tổ chức tập huấn, triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước cho hơn 200 cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được chuyên viên Sở TT&TT và Viettel Bình Phước hướng dẫn các nội dung về quản trị, khai thác nền tảng số; hướng dẫn cài đặt ứng dụng và đăng nhập website quản trị phần mềm; hướng dẫn sử dụng các chức năng quản trị trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và giải đáp các thắc mắc có liên quan.

Sổ tay đảng viên điện tử sẽ kết nối trực liên thông dữ liệu toàn tỉnh dành cho công tác đảng và có thể triển khai, định danh đến từng đảng viên. Qua đó, góp phần số hóa, nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng, công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến cấp ủy, chi/đảng bộ và đảng viên.

Sau hội nghị tập huấn, 58 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Bù Đăng sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn cho đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2023.

3. Bình Long ra mắt tuyến phố văn minh, không dùng tiền mặt

Ngày 17/9/2023, UBND phường An Lộc, thị xã Bình Long đã tổ chức lễ ra mắt tuyến phố văn minh, không dùng tiền mặt trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ vòng xoay bùng binh đến Trường tiểu học An Lộc A.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo được UBND thị xã chọn làm điểm trên địa bàn thị xã về thực hiện tuyến phố văn minh, không dùng tiền mặt. Việc triển khai tuyến phố văn minh, không dùng tiền mặt nhằm tạo thuận lợi trong việc mua sắm hàng hóa ứng dụng công nghệ số, từng bước thay đổi thói quen không sử dụng tiền mặt trong chi tiêu, mua sắm và kinh doanh của người dân. Qua đó, từng bước thực hiện chuyển đổi số thành công trên tất cả các lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tuyến phố văn minh, không dùng tiền mặt được triển khai với các tiêu chí xây dựng “sạch - xanh - sáng - đẹp - an toàn”. Do đó, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường vận động người dân trên tuyến phố bố trí hàng hoá gọn gàng, không rác, không lấn chiếm lòng đường, lề đường; hệ thống cống rãnh được khơi thông, lắp đặt đèn led chiếu sáng trên tuyến đường, làm gọn đường dây các loại; lắp đặt camera an ninh, giao thông. Đồng thời, liên hệ với các đơn vị viễn thông, ngân hàng, tổ chức tín dụng hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo dễ dàng, thuận tiện và an toàn.

4. Hội nghị tập huấn, hỗ trợ phụ nữ CĐS trong khởi nghiệp

Ngày 18/9/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Viettel Bình Phước tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác của phụ nữ và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ tài chính.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 và hoạt động thúc đẩy giao lưu kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ trên địa bàn tỉnh”.

Tại hội nghị, khoảng 200 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác của phụ nữ; thông qua việc hướng dẫn sử dụng các ứng dụng Vmark, Mysign, Viettel Money. Qua tập huấn các ứng dụng này giúp mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã dễ dàng quản lý doanh nghiệp, cơ sở trong thực hiện các thủ tục hành chính, thuế, hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, dễ dàng thành lập văn phòng điện tử, truy xuất thông tin, nguồn gốc sản phẩm; cảnh báo nguy cơ hàng giả; nhật ký bảo hành; thu thập vị trí quét tem truy xuất của người tiêu dùng...

Các cán bộ hội, hội viên, phụ nữ, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp do nữ làm chủ cũng được nghe đại diện Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước hướng dẫn về các quy định cho vay nguồn vốn từ quỹ; hướng dẫn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của phụ nữ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ tiếp cận với nguồn vốn khởi nghiệp của tỉnh.

5. Hơn 150 thanh niên được bồi dưỡng nâng cao năng lực CDS

Ngày 19/9/2023, tại hội trường UBND thị xã Bình Long, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực CDS cho thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2023. Hơn 150 cán bộ đoàn, hội, chủ doanh nghiệp, đại diện hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh tham gia.

Trong thời gian 1 ngày, các cán bộ đoàn, hội và các chủ doanh nghiệp trẻ được bồi dưỡng các chuyên đề: kỹ năng lãnh đạo bản thân; quản trị khởi nghiệp và chiến lược quản trị marketing và sales trong kinh doanh. Đồng thời, được trao đổi, chia sẻ, cung cấp các thông tin và cùng giải đáp các thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn mà thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp đã và đang gặp phải liên quan đến quản trị doanh nghiệp và ứng dụng CDS trong khởi nghiệp.

Thông qua chương trình nhằm góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực CDS vào các hoạt động sản xuất - kinh doanh cho hội viên, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên...

6. Hội thi trực tuyến tìm hiểu về CDS

Phát động Hội thi trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử Sở TT&TT tỉnh Bình Phước từ ngày 22/9/2023. Ngày 25/9/2023 sẽ triển khai chính thức hội thi trực tuyến tại địa chỉ: <https://cds.binhphuoc.gov.vn> và công bố số lượng các đơn vị tham gia vào 11h00 hằng ngày.

Ngày 05/10/2023, kết thúc hội thi, chuẩn bị công tác tổng kết. Ngày 9/10/2023, công bố kết quả và trao giải.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; thành viên Tổ CNSCĐ và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP; các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh. Thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc và những công chức, viên chức được trưng dụng hỗ trợ Ban tổ chức, Tổ thư ký trong quá trình chuẩn bị cho công tác tổ chức hội thi không được phép tham gia hội thi.

Đối tượng tham dự hội thi trực tuyến trên phần mềm được chia theo 02 nhóm. Nhóm 1 là cán bộ công chức, viên chức và người lao động các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Nhóm 2 là công dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu những nội dung về chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, dịch vụ công trực tuyến và CDS.

Thí sinh tham gia dự thi theo từng nhóm đối tượng (đăng ký theo quy định tại Mục I nêu trên) được ban tổ chức tạo lập trên hệ thống phần mềm có địa chỉ <https://cds.binhphuoc.gov.vn>. Thí sinh dự thi trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm ứng dụng tích hợp trong website và 01 câu hỏi phụ về dự đoán tổng số thí sinh tham dự hội thi, trong thời gian tối đa 20 phút.

Ban Tổ chức hội thi sẽ căn cứ vào kết quả làm bài thi, thời gian thực hiện bài thi và kết quả câu trả lời phụ (câu số 31) để làm cơ sở xếp hạng khen thưởng hội thi. Thí sinh tham gia dự thi phải đăng ký đúng nhóm đối tượng dự thi theo quy định của Ban Tổ chức, khai báo chính xác thông tin cá nhân gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, chọn nơi cư trú và đơn vị công tác, số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân (hoặc mã số học sinh/số điện thoại đối với thí sinh chưa có căn cước công dân), số điện thoại. Trong đó, số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân (mã số học sinh/số điện thoại) là căn cứ để xác thực đúng đối tượng dự thi, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ. Những thí sinh đăng ký thông tin không đúng xem như không hợp lệ và sẽ không được xem xét tham dự hội thi.

7. Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long trao đổi kinh nghiệm CDS tại Bình Phước

Ngày 20/9/2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời làm trưởng công tác đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác CDS tại Bình Phước. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Thông tin đến đoàn công tác, Giám đốc Sở TT&TT Bình Phước Nguyễn Minh Quang cho biết: hiện nay, phần mềm vận hành Trung tâm IOC tỉnh Bình Phước có 10 chức năng thực hiện giám sát phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Hệ thống ứng cứu khẩn cấp EOC được xây dựng nhằm nâng cấp hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin và điều phối lực lượng ứng cứu khẩn cấp trên địa bàn tỉnh. Từ ngày thành lập đến nay, hệ thống đã tiếp nhận trên 300 ngàn cuộc gọi đến từ đường dây nóng...

Công DVC của tỉnh hiện đã tích hợp với công DVC quốc gia 1.443 DVC trực tuyến. Trong đó có 1.066 DVC toàn trình đạt trên 73%; 100% cấp huyện, xã đã thực hiện dịch vụ chứng thực điện tử; các ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký số, kho quản lý dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức đã được tích hợp vào công DVC của tỉnh...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cùng các thành viên đoàn công tác đã tìm hiểu thêm một số nội dung về cơ sở vật chất; kinh phí hoạt động; nguồn nhân lực; những khó khăn trong quá trình xây dựng, vận hành trung tâm IOC tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền mong muốn sau buổi làm việc, Bình Phước nhận được những ý kiến đóng góp của thành viên đoàn để ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác CDS.

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long đã đến tham quan thực tế mô hình trung tâm giám sát giao thông, an ninh tại Công an tỉnh Bình Phước và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bình Phước.

8. Bộ nhận diện Ngày CDS quốc gia năm 2023

Để Ngày CDS quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ TT&TT vừa xây dựng bộ nhận diện Ngày CDS quốc gia năm 2023.

Đồng thời, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình avatar về Ngày CDS.

Bộ TT&TT đề nghị các địa phương thực hiện phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày CDS quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương; trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý; trên các trang web, ứng dụng di động của các bộ, ngành, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Thời gian triển khai từ ngày 01 - 10/10/2023.

Đồng thời, đưa bộ nhận diện Ngày CDS quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày CDS quốc gia năm 2023.

Tải bộ nhận diện trên Cổng CDS quốc gia tại địa chỉ: <https://dx.gov.vn>, hoặc quét mã QR dưới đây:



VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Triển khai cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước” trong toàn Đảng bộ tỉnh

Ngày 28/8/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản gửi thường trực các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về triển khai cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước” trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước”) đề nghị thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (trừ Đảng bộ Công an tỉnh và 03 Đảng bộ đã thực hiện thí điểm: Đồng Xoài, Đồng Phú, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) triển khai thành lập Ban Chỉ đạo cấp mình và phân công 01 đồng chí trong thường trực cấp ủy để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước”; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cài đặt ứng dụng; đăng ký tài khoản để sử dụng; cách thức vận hành và sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ bằng các hình thức phù hợp. Cung cấp danh sách tên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để nhập dữ liệu trước khi cài đặt.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở TT&TT ban hành Hướng dẫn chi tiết cách thức sử dụng sổ tay đảng viên điện tử phục vụ cho đảng viên nghiên cứu cách vận hành, quản lý, sử dụng một cách thuận tiện. Chủ động phối hợp với các đảng bộ xây dựng kế hoạch tập huấn cho các đối tượng một cách cụ thể, phân quyền quản trị, cài đặt sử dụng, đăng ký tài khoản, cử báo cáo viên hỗ trợ địa phương trong quá trình tập huấn. Phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm để hoàn thiện hệ thống phần mềm theo các góp ý của các đơn vị sau đợt triển khai thí điểm theo hướng đơn giản, thuận tiện cho đảng viên sử dụng.

Đề nghị Đảng bộ thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo, quán triệt cấp ủy chi bộ sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” với mục đích khai thác thông tin, tuyên truyền, văn bản, tài liệu; triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết bằng hình thức trực tuyến; trả lời câu hỏi khảo sát sau mỗi đợt học tập nghị quyết. Tiến hành chọn điểm một số chi, đảng bộ để tổ chức quán triệt, triển khai cho đảng viên học tập chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, của cấp ủy bằng hình thức trực tuyến trên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Khuyến khích một số chi bộ, đảng bộ có điều kiện thuận lợi, có thể đăng tải nội dung tài liệu sinh hoạt chi bộ lên “Sổ tay đảng viên điện tử” để phục vụ cho các buổi sinh hoạt chi bộ.

2. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 31/8/2023, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề tập trung chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết những tồn tại, hạn chế, thúc đẩy thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 theo đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, chính quyền gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Đề án 06/CP; tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương và thực hiện có hiệu quả Đề án 06.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình

hình, kết quả thực hiện; kịp thời điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm phù hợp tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

(1) Rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là về quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ.

(2) Đẩy mạnh việc triển khai đối với 2 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”.

(3) Khẩn trương giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc về hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh, an toàn, nhân lực... góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP và hoàn thành các mục tiêu trong năm 2023, tạo nền tảng để thực hiện các năm tiếp theo.

(4) Bảo đảm dữ liệu dân cư và các dữ liệu khác phải được bổ sung, cập nhật theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối với nhau đồng bộ, thống nhất, góp phần hình thành kho dữ liệu của tỉnh. Đẩy mạnh các ứng dụng phục vụ phát triển công dân số và hoàn thành hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

(5) Có chính sách tổng thể xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, chú trọng đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý số cho người đứng đầu, cán bộ chuyên trách; đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực cho cán bộ để tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống hiệu quả.

(6) Ưu tiên bố trí ngân sách và có cơ chế linh hoạt trong quản lý tài chính, tài sản để triển khai nhanh, hiệu quả và đảm bảo tiến độ của Đề án 06.

(7) Triển khai các mô hình, giải pháp công nghệ triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TT&TT, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương định hướng, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền Đề án 06 cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đảm bảo công tác triển khai thực hiện Đề án 06 đồng bộ, hiệu quả.

Quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng và gương mẫu thực hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người thân chấp hành các quy định về cư trú, đăng ký tài khoản ĐDDT, thực hiện DVC trực tuyến; xác định việc thực hiện Đề án 06 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là bước đột phá để thực hiện các mục tiêu CDS quốc gia và CDS của tỉnh.

UBND các cấp phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp vận động đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền và gương mẫu trong sử dụng các DVC trực tuyến; phân công đoàn viên, hội viên hỗ trợ, giúp đỡ người dân thực hiện các DVC trực tuyến. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức hỗ trợ để người dân được tiếp cận với internet và truy cập, sử dụng các DVC trực tuyến được thuận lợi.

3. Khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về CDS

Ngày 05/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3071/UBND-KSTTHC triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về CDS, xây dựng chính quyền số.

Tại Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về CDS năm 2023, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CDS, kế hoạch CDS và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành đã được phê duyệt; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành với địa phương.

Khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng DVC trực tuyến, ưu tiên các DVC thiết yếu, liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung hoàn thiện nội dung hướng dẫn sử dụng bảo đảm đơn giản, trực quan, dễ hiểu, dễ thực hiện; kiên quyết cắt giảm các bước trung gian, loại bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong các CSDL của cơ quan nhà nước; hoàn thành chức năng thanh toán trực tuyến đối với tất cả các DVC trực tuyến có thu phí, lệ phí; ban hành các chính sách về giảm phí, lệ phí, thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến; thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận hồ sơ giấy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến.

Đồng thời, tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc, ứng dụng chữ ký số cá nhân, bảo đảm đạt tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; hoàn thành việc cập nhật mã ĐDDT của cơ quan, tổ chức phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 để tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai Đề án 06. Đẩy mạnh triển khai phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực, địa phương; ưu tiên CDS các lĩnh vực như cửa khẩu, giao nhận hàng hóa, nông nghiệp, du lịch, dệt may và sản xuất công nghiệp.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng thông rộng toàn dân, một danh tính điện tử, một chữ ký số cá nhân, một tài khoản thanh toán số, một tài khoản DVC trực tuyến, một phần mềm bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản và có kỹ năng số ở mức cơ bản.

4. Tăng cường sử dụng chữ ký số, phát hành văn bản điện tử

Ngày 11/9/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sử dụng chữ ký số, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 01 tháng triển khai thực hiện Công văn số 2349/UBND-KGVX ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh về tăng cường triển khai công tác CDS năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã đạt được một số kết quả tích cực như tỷ lệ ký số văn bản điện tử tăng lên ở một số đơn vị: UBND huyện Bù Gia Mập từ 5% lên 43,33%, UBND thành phố Đồng Xoài từ 82% lên 86%, Sở Khoa học và Công nghệ từ 91,7% lên 93,78%; đặc biệt một số đơn vị có tỷ lệ ký số văn bản điện tử rất tốt: Ban Dân tộc tỉnh 100%, Ban Quản lý Khu kinh tế 100%... Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ ký số văn bản điện tử thấp như Sở Giao thông vận tải 13,5%, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch 1,72%...

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2349/UBND-KGVX ngày 11/7/2023.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, quán triệt đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ công chức, viên chức tăng cường việc gửi nhận, xử lý hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản để tăng tỷ lệ ký số văn bản điện tử của đơn vị (tối thiểu 95%). Phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là luôn đi đầu, gương mẫu và chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Tăng cường rà soát, kiểm tra việc ứng dụng chữ ký số trong cải cách hành chính; thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số trong quản lý, điều hành, xử lý công việc, cung cấp DVC trực tuyến và các giao dịch điện tử khác.

5. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chiến dịch 90 ngày, đêm thu nhận, kích hoạt ĐDDT

Ngày 12/9/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chiến dịch 90 ngày, đêm thu nhận, kích hoạt ĐDDT trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao quyết tâm chính trị, rà soát, đánh giá về chỉ tiêu đã thực hiện, làm rõ những tồn tại, hạn chế. Từ đó, đề ra giải pháp cụ thể góp phần đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 2 của chiến dịch, phấn đấu đến ngày 20/9/2023 hoàn thành mục tiêu cấp 800.000 tài khoản ĐDDT theo Kế hoạch đã đề ra (tương đương 80% dân số đủ điều kiện).

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện nghiêm túc chiến dịch. Ưu tiên bố trí các nguồn lực, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, Tổ CNSCĐ trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác cấp tài khoản ĐDDT trên toàn tỉnh, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung tin, bài phổ biến về vai trò, ý nghĩa của tài khoản ĐDDT trong thủ tục hành chính (xây dựng clip, video tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các tiện ích của ứng dụng VNelD, thường xuyên đăng tải trên các fanpage riêng của đơn vị trên Facebook, Zalo...).

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục duy trì Kế hoạch phối hợp số 196/KHPH-CAT-TĐTN-HLHPN ngày 30/5/2023, phát huy tinh thần năng động, tiên phong trong khai thác, sử dụng các tiện ích, tính năng công nghệ mới mà Đề án 06/CP cũng như CDS mang lại. Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường cao đẳng, trường trung học phổ thông trên địa bàn phải là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong CDS; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản ĐDDT.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chiến dịch 90 ngày, đêm.

Công an tỉnh đơn đốc Công an cấp huyện, cấp xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu với UBND cùng cấp chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDĐT. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ, kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương để tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cao điểm theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện.

6. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023: "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số"

Ngày 08/9/2023, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, với chủ đề: "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số".

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 2/10 - 8/10/2023, trong đó lễ khai mạc được tổ chức từ ngày 2/10/2023.

Căn cứ vào điều kiện của từng địa phương, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, nâng cao chất lượng học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số nhằm nâng cao chất lượng học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng-rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết, hưởng ứng tham gia.

Cùng với đó, triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực. Tăng cường cung cấp các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, các chương trình học tập trực tuyến tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên và học viên khai thác sử dụng và phổ biến các phương

pháp, kỹ năng, phương tiện học tập... góp phần xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và học liệu cho các thư viện, đặc biệt là thư viện số...

Việc tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

7. Các hoạt động hưởng ứng Ngày CDS tỉnh và Tháng tiêu dùng số năm 2023

Ngày 11/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND hưởng ứng Ngày CDS tỉnh Bình Phước và Tháng tiêu dùng số năm 2023 trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 15/9 đến ngày 10/10/2023.

Chủ đề Ngày CDS tỉnh năm nay là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”. UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động truyền thông, hưởng ứng phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần, cũng như chủ đề của Ngày CDS quốc gia năm 2023.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau như: Chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày CDS tỉnh và Tháng tiêu dùng số năm 2023.

Tổ CNSCĐ và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số như tuyên truyền, hướng dẫn người dân về CDS; hỗ trợ người dân, hộ sản xuất, kinh doanh đưa các sản phẩm, hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử; tạo lập, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng các ứng dụng: Dịch vụ công trực tuyến, VNeID, VssID, Hồ sơ sức khỏe điện tử, Bình Phước Today, thanh toán điện tử, cấp chữ ký số miễn phí cho người dân...

Sở TT&TT chủ trì tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về CDS cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh, trong đó triển khai các nội dung học tập kiến thức CDS trên môi trường mạng, trên hệ thống Nền tảng học trực tuyến mở đại trà.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường thúc đẩy việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Phấn đấu 100% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Xoài được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; các huyện, thị xã còn lại đạt tối thiểu 60%.

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày CDS tỉnh Bình Phước và Tháng tiêu dùng số năm 2023 nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về CDS, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CDS tỉnh Bình Phước. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của CDS; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân.

8. Chú trọng đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

Ngày 12/9/2023 UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 289/KH-UBND về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, trong đó có nội dung yêu cầu chú trọng nhiệm vụ đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền.

Đối với nhiệm vụ đổi mới công tác tuyên truyền, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước, UBND tỉnh yêu cầu đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chuyển hoạt động tuyên truyền từ nặng hình thức, hoạt động bề nổi sang hiệu quả hành động, tạo thành một chuỗi sự kiện, việc làm cụ thể, thiết thực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, hướng về cơ sở, chọn người dân là trung tâm phục vụ. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân, nhất là trong các khu vực triển khai dự án, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng theo Văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước...

Tập trung tăng cường tuyên truyền về công tác CDS, ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, tự học để nâng cao trình độ kiến thức về tin học, thành thạo sử dụng máy vi tính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, đồng thời giúp cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên có kỹ năng quản lý, sử dụng hiệu quả internet, mạng xã hội.

Khai thác hiệu quả tính năng mạng xã hội của Zalo, Facebook, lập các nhóm (group) để trao đổi, tiếp nhận thông tin; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong điểm tin các hoạt động nổi bật của địa phương, đơn vị. Thường xuyên cập nhật, nâng cấp các trang thông tin điện tử, tích hợp nhiều tiện ích, giao diện rộng, phấn đấu hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin ở tất cả các cơ quan, đơn vị đến năm 2025.

Cùng với đó, cung cấp thông tin đảm bảo chính thống, chính xác để phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp thông qua các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị qua mạng xã hội (Zalo, Facebook...), nhất là trong triển khai các dịch vụ công, trong giáo dục pháp luật, nhu cầu tìm hiểu pháp luật, trong giải quyết những việc liên quan đến đời sống, quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.



1. Dịch vụ công trực tuyến

- Tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố (tính đến ngày 30/9/2023), cụ thể như sau:

STT	Đơn vị	Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến (đến thời điểm báo cáo 30/9/2023)	Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến (đến thời điểm báo cáo 30/9/2023)
-----	--------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

		Kết quả thực hiện của đơn vị	So với báo cáo chuyên đề tháng 8/2023	So với chỉ tiêu Ủy ban quốc gia về CDS đề ra (80%)	Kết quả thực hiện của đơn vị	So với báo cáo chuyên đề 8/2023	So với chỉ tiêu Ủy ban quốc gia về CDS đề ra (50%)
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
2	Sở Công Thương	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
3	Sở Giao thông vận tải	100,00%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
5	Sở Khoa học và Công nghệ	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
6	Sở LĐ-TB&XH	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
7	Sở Nội vụ	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
8	Sở NN&PTNT	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
10	Sở Thông tin và Truyền thông	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
11	Sở Xây dựng	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
12	Sở Y tế	100%	Bằng	Đạt	100,00%	Tăng 0,8%	Đạt
13	Sở VH-TT&DL	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
14	Sở Tư pháp	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
15	Công an tỉnh	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
16	Ban Quản lý Khu kinh tế	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
17	Thành phố Đồng Xoài	100%	Bằng	Đạt	82,1%	Giảm 11,2%	Đạt
18	Huyện Đồng Phú	100%	Bằng	Đạt	99,4%	Bằng	Đạt
19	Huyện Chơn Thành	95,20%	Giảm 4,8%	Đạt	100%	Bằng	Đạt
20	Thị xã Bình Long	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
21	Thị xã Phước Long	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
22	Huyện Hớn Quản	90,05%	Tăng 0,05%	Đạt	100%	Bằng	Đạt
23	Huyện Phú Riềng	100%	Tăng 10%	Đạt	100%	Bằng	Đạt
24	Huyện Bù Đốp	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
25	Huyện Bù Gia Mập	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
26	Huyện Lộc Ninh	100%	Bằng	Đạt	100%	Bằng	Đạt
27	Huyện Bù Đăng	100%	Bằng	Đạt	100%	Tăng 1,3%	Đạt
TỔNG		99%		Đạt			Đạt

Từ bảng trên cho thấy:

+ Tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh tăng từ 91,0% (ngày 31/5/2022) lên 100% (đến ngày 30/9/2023).

+ Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến tăng từ 80,47% (ngày 31/5/2022) lên 100% (đến ngày 30/9/2023).

2. Kết quả sử dụng phần mềm, ứng dụng

- Ứng dụng “Bình Phước Today”: Tính đến ngày 4/10/2023, số người sử dụng ứng dụng toàn tỉnh là 40.387. Trong đó, 03 đơn vị có số người dùng nhiều nhất gồm: Đồng Xoài (3.403), Chơn Thành (1.861), Lộc Ninh (1.791).

Cụ thể như sau:

	Đơn vị	Số người dùng	So với báo cáo chuyên đề tháng 7/2023 (số người dùng tăng thêm)
1	Bù Gia Mập	664	19
2	Bù Đăng	1.218	15
3	Bù Đốp	749	14
4	Chơn Thành	1.861	20
5	Hớn Quản	749	8
6	Lộc Ninh	1.791	7
7	Phú Riềng	1.864	765
8	Đồng Phú	1.124	58
9	Đồng Xoài	3.403	50
10	Bình Long	619	10
11	Phước Long	1.134	25
12	Không xác định	25.211	2.682
	Tổng	40.387	3.673

- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 04/10/2023, Tổng đài 1022 Bình Phước đã tiếp nhận 2.095 tin, trong đó: Đã xử lý: 2.032 tin; Đang xử lý: 04 tin; tin rác: 52 tin; Quá hạn xử lý (cấp chuyên viên 8 giờ hành chính): 01 tin; Quá hạn xử lý (cấp lãnh

đạo 48 giờ hành chính): 06 tin. Riêng ngày 18/08/2023 đến ngày 04/10/2023, tiếp nhận 367 tin, trong đó: Đã xử lý: 363 tin; Đang xử lý: 03 tin; tin rác: 0 tin; Quá hạn xử lý (cấp chuyên viên 8 giờ hành chính): 01 tin; Quá hạn xử lý (cấp lãnh đạo 48 giờ hành chính): 0 tin.

- Các phần mềm, ứng dụng khác (số liệu thống kê từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023):

STT	Đơn vị	Hộp không giấy qua phần mềm Ecabinet (từ đầu năm đến nay)	Tỷ lệ văn bản điện tử được ký số của cơ quan, đơn vị (từ 19/5/2023 đến 30/9/2023)	Tỷ lệ văn bản được thực hiện trực tuyến qua Hệ thống QLVB&HSCV (từ đầu năm đến nay)	Tỷ lệ CB, CC, VC sử dụng thư điện tử công vụ (từ đầu năm đến nay)
1	Sở GD&ĐT	0	90,00%	100%	93,62%
2	Sở Công Thương	3	89%	100%	97,96%
3	Sở GTVT	0	97%	100%	95,56%
4	Sở KH&ĐT	11	100%	100%	100,00%
5	Sở KH&CN	49	94,00%	100%	92,45%
6	Sở LĐ-TB&XH	82	99,00%	100%	91,58%
7	Sở Nội vụ	45	96%	100%	89,83%
8	Sở NN&PTNT	198	95%	100%	80,18%
9	Sở TN&MT	0	96%	100%	91,85%
10	Sở Xây dựng	3	93%	100%	69,44%
11	Sở VH-TT&DL	0	98%	100%	100,00%
12	Sở Y tế	0	90,00%	100%	96,94%
13	Sở TT&TT	176	94,00%	100%	100,00%
14	Sở Tư pháp	97	99%	100%	85,71%
15	Sở Tài chính	0	92%	100%	91,67%
16	Sở Ngoại vụ	4	99%	100%	100,00%
17	Công an tỉnh	0	99%	100%	23,36%
18	Ban Quản lý KKT	0	100,00%	100%	85,42%
19	Ban Dân tộc	1	100%	100%	100%
20	Thanh tra tỉnh	1	63%	100%	93,94%
21	Trung tâm XTĐT-TM&DL	0	0%	100%	100,00%
22	UBND TP.Đồng Xoài	1381	89%	100%	80%
23	UBND H.Đồng Phú	0	44%	100%	93,08%
24	UBND TX.Chơn Thành	60	69%	100%	57,22%

25	UBND TX.Bình Long	41	48%	100%	72,26%
26	UBND TX.Phước Long	117	95%	100%	61%
27	UBND H.Hớn Quản	2	76%	100%	43,58%
28	UBND H.Phú Riềng	2	78%	100%	88,92%
29	UBND H.Bù Đốp	0	89%	100%	57,76%
30	UBND H.Bù Gia Mập	1	58%	100%	87,71%
31	UBND H.Lộc Ninh	77	73%	100%	87,04%
32	UBND H.Bù Đăng	120	68%	100%	61,16%
33	VP UBND tỉnh	1067	96%	100%	97,01%

Từ bảng trên cho thấy:

+ Đơn vị tổ chức họp không giấy qua phần mềm Ecabinet nhiều nhất gồm: Đồng Xoài (1.381), Văn phòng UBND tỉnh (1.067), Sở NN&PTNT (198), Sở TT&TT (176).

+ Đơn vị có tỷ lệ văn bản điện tử được ký số cao nhất gồm: Ban Dân tộc (100%), Ban Quản lý khu kinh tế (100%), Sở Kế hoạch và Đầu tư (100%)

+ Các đơn vị đều đạt 100% văn bản được thực hiện trực tuyến qua QLVB & HSCV.

+ Đơn vị có tỷ lệ CB, CC, VC sử dụng thư điện tử công vụ nhiều nhất (đạt 100%) gồm: Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Chứng thực điện tử

Số liệu thống kê từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2023:

STT	TÊN ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG HỒ SƠ THEO TRẠNG THÁI					
		CHỜ KÝ	CHỜ ĐÓNG DẤU	HOÀN THÀNH	HỦY	TỪ CHỐI	TỔNG SỐ
1	UBND tỉnh Bình Phước	2.131	2.276	106.314	507	1.051	112.279

4. Kết quả thanh toán thuế trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

TT	TÊN ĐƠN VỊ	28/09/2023				09/2023				Năm 2023			
		NVTC		Phí, Lệ Phí		NVTC		Phí, Lệ Phí		NVTC		Phí, Lệ Phí	
		Số GD	Số tiền	Số GD	Số tiền	Số GD	Số tiền	Số GD	Số tiền	Số GD	Số tiền	Số GD	Số tiền
1	Thành phố Đồng Xoài	43	591,420,084	46	9,388,000	543	5,144,126,233	1,183	217,778,100	6,488	91,538,815,140	11,097	2,425,179,100
2	Thị xã Bình Long	2	2,500,000	2	38	205	750,508,121	89	6,448,001	2,252	7,527,434,548	857	105,809,836

3	Thị xã Phước Long	6	73,241,200	-	-	64	1,198,549,242	41	4,165,000	1,011	7,071,946,247	377	28,575,000
4	Huyện Bù Đăng	18	50,899,900	4	156	307	1,782,544,001	106	2,161,001	2,73	12,000,253,783	1,345	23,070,047
5	Huyện Bù Đốp	24	29,424,450	-	-	221	304,534,653	8	50	1,909	2,727,551,129	197	1,364,000
6	Huyện Bù Gia Mập	1	9,570,000	-	-	11	205,802,620	1	40	658	4,369,615,535	7	270
7	Huyện Chơn Thành	5	6,428,642	-	-	105	437,708,974	21	1,650,000	767	3,622,080,766	418	14,053,100
8	Huyện Đồng Phú	9	29,115,990	-	-	117	1,382,272,403	-	-	1,396	10,081,831,057	-	-
9	Huyện Hớn Quản	6	11,429,260	1	10	235	518,713,869	16	161	1,864	7,935,842,792	213	2,879,080
10	Huyện Lộc Ninh	-	-	-	-	28	37,721,040	3	15	749	2,680,984,898	39	327
11	Huyện Phú Riềng	22	277,380,000	4	160	248	1,144,476,390	120	8,256,000	2,554	11,574,627,315	967	56,331,000
#	Tổng	136	1,081,409,526	57	9,752,000	2,084	12,906,957,546	1,588	240,724,102	22,378	161,130,983,210	15,517	2,657,858,163
		Tổng số GD		Tổng số tiền		Tổng số GD		Tổng số tiền		Tổng số GD		Tổng số tiền	
#	Tổng Thuế và Phí, lệ phí	193		1,091,161,526		3,672		13,147,681,648		37,895		163,788,841,373	

5. Tuyên truyền về CDS

Từ đầu năm đến nay, Trang Thông tin điện tử CDS tỉnh (<https://cds.binhphuoc.gov.vn>) đã cập nhật, đăng tải 437 tin bài, văn bản, thông tin tuyên truyền, chỉ đạo - điều hành về CDS.

Lũy kế từ năm 2022 đến ngày 30/9/2023, Trang Thông tin điện tử CDS tỉnh đã cập nhật, đăng tải 1.452 thông tin tuyên truyền, chỉ đạo điều hành về CDS.

Sở Thông tin và Truyền thông kính báo cáo./.